

Số: 02/KL-SNgV

Tây Ninh, ngày 23 tháng 11 năm 2021

KẾT LUẬN KIỂM TRA **đối với Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế**

Thực hiện Quyết định số 36/QĐ-SNgV ngày 01/9/2021 của Giám đốc Sở Ngoại vụ về việc kiểm tra Hành chính và Công vụ đối với phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế thuộc Sở Ngoại vụ.

Xét báo cáo kết quả kiểm tra của Tổ kiểm tra, Giám đốc Sở Ngoại vụ kết luận như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế hiện có 06 biên chế, gồm 02 Phó Trưởng phòng và 04 chuyên viên.

Nhiệm vụ của Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế là tham mưu Ban Giám đốc Sở giải quyết các vụ việc liên quan đến quản lý đoàn ra, đoàn vào; công tác lãnh sự; người Việt Nam ở nước ngoài - bảo hộ công dân; báo chí nước ngoài; Hội nghị - Hội thảo quốc tế; tiếp đón các đoàn khách nước ngoài; hỗ trợ phiên dịch tiếng Hoa, tiếng Campuchia và các công việc chuyên môn khác khi được lãnh đạo Sở phân công.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA

1. Thực hiện nội quy, quy chế làm việc trong cơ quan:

Tập thể Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế thực hiện đúng nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; đảm bảo giờ giấc làm việc, trang phục gọn gàng, lịch sự. thực hiện tốt thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, có ý thức trong việc bảo quản, giữ gìn tài sản công, chưa xảy ra tình trạng lãng phí, thất thoát trong việc sử dụng tài sản công.

2. Tham mưu, quản lý các đoàn ra nước ngoài

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/8/2021, Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở ký ban hành 19 quyết định với 20 trường hợp, trong đó:

- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 01 quyết định với 01 trường hợp.
- Sở Ngoại vụ ban hành 18 quyết định với 19 trường hợp.

3. Việc theo dõi, cập nhật thông tin báo cáo kết quả sau chuyến đi

Thực hiện Quy chế số 14-QC/TU và Hướng dẫn liên tịch số 345-HDLT/BCSD-ĐĐHĐND-BTCTU, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chế độ báo cáo kết quả sau chuyến đi. Tuy nhiên tỷ lệ báo cáo của CBCCVC diện địa phương, đơn vị quản lý chưa tốt, cụ thể như sau:

- Diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý: 01/01 trường hợp (đạt 100%).
- Diện địa phương, đơn vị quản lý: 6/19 trường hợp (đạt 32%).

4. Tham mưu, quản lý hoạt động Hợp tác quốc tế

Từ năm 2020 đến nay, tỉnh không ký mới thỏa thuận quốc tế. Tuy nhiên, Sở Ngoại vụ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai, thực hiện có hiệu quả các Thỏa thuận hợp tác UBND tỉnh Tây Ninh đã ký kết với Ban hành chính của 04 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia: Tboung Khmum, Prey Veng, Svay Rieng và Kampong Châm; Thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa UBND tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và Chính quyền thành phố Gimhae, Hàn Quốc và Ý định thư giao lưu hữu nghị được ký kết giữa UBND tỉnh Tây Ninh và Chính quyền thành phố Chungju, Hàn Quốc.

** Việc tham mưu thực hiện thỏa thuận hợp tác với các tỉnh của Campuchia:*

Thời gian qua, Phòng đã kịp thời tham mưu BGD trình UBND tỉnh các kế hoạch, chương trình, thư chúc mừng và quà tặng nhân dịp Tết cổ truyền, các ngày lễ lớn của hai dân tộc.

Ngoài ra, Phòng đã tham mưu BGD:

- Các văn bản trao đổi với các đơn vị có liên quan (BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Công Thương, Cục Hải quan...) hỗ trợ, tạo điều kiện cho công ty, doanh nghiệp, hộ cá nhân hợp tác đầu tư sản xuất nông nghiệp tại các tỉnh giáp biên vận chuyển nông sản sau thu hoạch về tỉnh, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Các công thư trao đổi với các tỉnh bạn về công tác xuất, nhập cảnh của công dân hai nước, công tác phối hợp phòng chống dịch Covid-19, thông tin liên lạc, đường dây nóng để kịp thời trao đổi các vấn đề có liên quan,.....

- Hỗ trợ cho hơn 40 đoàn lãnh sự, thân nhân của Lãnh sự của TLS quán Vương quốc Campuchia tại Tp Hồ Chí Minh và hơn 1.000 sinh viên Campuchia nhập cảnh để làm việc, đoàn tụ, khám chữa bệnh...và hơn 1.000 công dân Việt Nam có nhu cầu nhập cảnh về nước theo đúng quy định.

Công tác hỗ trợ: Nhằm kịp thời chia sẻ những khó khăn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 với các tỉnh bạn Vương quốc Campuchia và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Phòng đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu BGD kế hoạch trao tặng vật tư y tế cho các tỉnh giáp biên và các tỉnh có quan hệ mật thiết với Campuchia, trị giá 01 tỷ đồng.

Công tác sơ, tổng kết các thỏa thuận hợp tác: Phòng đã tham mưu BGD trình UBND tỉnh dự thảo Báo cáo tổng kết 03 năm thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh với Ban hành chính các tỉnh: Prey Veng và Tboung Khmum và dự thảo Thỏa thuận hợp tác với Ban hành chính các tỉnh: Prey Veng và Tboung Khmum, giai đoạn 2021-2026. Dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết với hai tỉnh Prey Veng và Tboung Khmum trong quý IV/2021.

Nhìn chung, việc thực hiện thỏa thuận quốc tế đã đem lại kết quả tích cực đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự; đấu tranh và phòng chống các loại tội phạm và nổi bật là công tác phối hợp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

** Việc thực hiện thỏa thuận hợp tác với 02 thành phố Gimhae và Chungju, Hàn Quốc:*

Tiếp tục triển khai nội dung thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Tây Ninh với 02 thành phố Gimhae và Chungju, Hàn Quốc (giai đoạn 2018 – 2020) và Biên bản triển khai nội dung thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Tây Ninh và Chính quyền thành phố Gimhae được ký kết ngày 17/12/2019, tháng 01 năm 2020, Đoàn Đại biểu và Đoàn nghệ thuật thành phố Gimhae sang tham dự và biểu diễn nghệ thuật tại Lễ hội Xuân Núi Bà Đen năm 2020.

Ngoài ra, tỉnh Gimhae mời Đoàn Đại biểu và Đoàn nghệ thuật tỉnh Tây Ninh sang tham dự và biểu diễn văn nghệ tại Lễ hội Văn hóa Gaya lần thứ 44 vào tháng 4 năm 2020 nhưng do diễn biến dịch Covid-19, Lễ hội Gaya không thể tổ chức theo kế hoạch.

Từ đầu năm 2021 đến nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nên các hoạt động hợp tác giữa tỉnh Tây Ninh và hai thành phố Gimhae, Chungju chưa triển khai theo kế hoạch.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Mặt làm được

Qua triển khai, quán triệt các sở ban, ngành tỉnh, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, nguyên tắc, quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài; công tác quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại; nâng cao trách nhiệm trong việc xét duyệt, quản lý đảng viên ra nước ngoài; nhận thức của đảng viên được nâng lên, nắm được nội dung cơ bản các quy định, hướng dẫn của Trung ương đối với đảng viên khi ra nước ngoài, ý thức được trách nhiệm của mình khi được cử hoặc cho phép ra nước ngoài học tập, công tác, giải quyết việc riêng (tham quan du lịch, khám bệnh, thăm người thân,...) và sau khi về nước đều báo cáo với cấp ủy, chính quyền trực tiếp quản lý đúng quy định.

Công tác quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có sự phân công trách nhiệm đối với các sở, ngành, địa phương liên quan, nên hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cơ bản thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo vấn đề an ninh đối ngoại.

*** Hạn chế**

Thực tế vẫn còn số ít CBCCVC báo cáo sau chuyến đi còn mang tính hình thức, nội dung chưa đầy đủ, chưa đạt yêu cầu; tỷ lệ báo cáo kết quả sau chuyến đi chưa cao.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều tổ chức phi chính phủ phải thu hẹp địa bàn, tài chính và lĩnh vực hoạt động, một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài

có địa bàn hoạt động tại Tây Ninh nhưng chưa có kế hoạch triển khai do khó khăn trong khâu vận động nguồn viện trợ.

Tình hình thực hiện chế độ báo cáo của một số ít cơ quan, đơn vị vẫn chưa kịp thời, nội dung báo cáo chưa đảm bảo yêu cầu, còn sơ sài gây khó khăn cho công tác tham mưu, tổng hợp và đánh giá tính hiệu quả của dự án.

Việc kiểm tra, giám sát các vấn đề phát sinh trong quá trình tiếp nhận và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài còn hạn chế, trong đó có nguyên nhân số lượng cán bộ phụ trách mỏng, kiêm nhiệm và chưa qua đào tạo; vẫn còn chông chéo trong các nhiệm vụ: quản lý hoạt động với quản lý tài chính, hoạt động xúc tiến viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Do tình hình dịch Covid-19 xuất hiện và diễn biến phức tạp, kéo dài nên các hoạt động hợp tác quốc tế giữa tỉnh với các tỉnh giáp biên, các đối tác khác không triển khai thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Các chương trình sơ, tổng kết với các tỉnh giáp biên chưa thực hiện đúng thời gian dự kiến.

III. KẾT LUẬN

Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế đã thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên việc theo dõi, cập nhật thông tin báo cáo sau chuyến đi nước ngoài vẫn còn một số trường hợp thực hiện chưa đảm bảo; một số báo cáo sau chuyến đi còn sơ sài, nội dung mang tính hình thức. Việc kiểm tra, giám sát các vấn đề phát sinh trong quá trình tiếp nhận và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài còn hạn chế.

Đối với đoàn vào: đề nghị tiếp tục thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 đến nay vẫn còn đang diễn biến phức tạp, đề nghị Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế nên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh để có hướng giải quyết thủ tục đoàn vào đúng quy định, vừa đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh của tỉnh.

Đối với đoàn ra: trong thời gian tới, đề nghị Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế có văn bản gửi về các cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức ra nước ngoài để thông báo về việc khi kết thúc chuyến đi phải có báo cáo đầy đủ gửi về Sở Ngoại vụ để cập nhật, thống kê đúng quy định. Trong trường hợp không đảm bảo thời gian, đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo đến Sở Ngoại vụ biết để được hướng dẫn cụ thể.

Đối với các tổ chức PCPNN : đề nghị Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế nhắc nhở các tổ chức PCPNN phải thực hiện chế độ báo cáo theo như cam kết. Trường hợp báo cáo chậm hoặc không báo cáo thì Phòng sẽ có văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh hoặc đề xuất lãnh đạo cấp trên xem xét, xử lý theo quy định.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu về Hợp tác quốc tế trong điều kiện thích nghi mới do dịch Bệnh Covid-19.

Tổ chức thông báo kết luận kiểm tra đến tất cả công chức thuộc Phòng để quán triệt, rút kinh nghiệm, nhằm phát huy những mặt đã làm được và đề ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Trên đây là Kết luận kiểm tra Hành chính và Công vụ Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế. Đề nghị Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế tổ chức thực hiện Kết luận kiểm tra theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh (b/c);
- BGD Sở;
- Phòng LS-HTQT;
- Văn phòng Sở;
- Lưu: VT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Hồng

